

# Trao đổi với người dân tỉnh bang Alberta về chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội mới

Ngày 18 tháng Chín, 2023 [Yêu cầu thông tin của truyền thông](#)

Chính quyền tỉnh bang Alberta đang bắt đầu một quá trình hợp tác và minh bạch để thu hút người dân Alberta và các đối tác giáo dục soạn thảo lại chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội từ Mẫu Giáo đến Lớp 6 (K-6).

Dựa trên những phản hồi có giá trị mà người dân Alberta đã cung cấp trong hai năm qua, Bộ Giáo Dục Alberta đang soạn thảo lại chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội K-6 nhằm đảm bảo nội dung sẽ xây dựng được các kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện của học sinh, nâng cao các quan điểm về Người Bản Địa, đa văn hóa và Pháp ngữ cũng như phù hợp với lứa tuổi và mức độ phát triển. Để lấy thông tin cho quá trình soạn thảo lại, Bộ đang thu hút sự tham gia của người dân Alberta và các đối tác giáo dục thông qua cách tiếp cận toàn diện và theo từng giai đoạn.

“Các môn khoa học xã hội là một phần rất quan trọng trong chương trình giảng dạy K-12 của Tỉnh Bang Alberta, đó là lý do tại sao tôi tự hào công bố một kế hoạch mới nhằm thu hút ý kiến đóng góp của người dân Alberta. Trong vai trò là bộ trưởng bộ giáo dục, tôi hình dung một chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng sống quan trọng, chẳng hạn như giải quyết vấn đề và tư duy phản biện, đồng thời bồi dưỡng năng lực diễn đạt ý tưởng và hiểu biết các quan điểm đa dạng về thế giới. Tôi tin tưởng quá trình này với sự tham gia của các giáo viên, phụ huynh, các nhà lãnh đạo Người Bản Địa, Métis, đa văn hóa và Pháp ngữ, các chuyên gia về chủ đề, hội đồng nhà trường và những người khác sẽ xây dựng nên một chương trình giảng dạy toàn diện giúp học sinh của chúng ta đạt được thành công suốt đời”.

*Demetrios Nicolaides, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục*

Đầu mùa hè này, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục đã gặp gỡ nhiều đối tác giáo dục khác nhau để tìm hiểu về phương pháp tiếp cận và quy trình thu hút sự tham gia mới này nhằm phát triển chương trình giảng dạy trong tương lai.

Bộ Giáo Dục Alberta đang bắt đầu giai đoạn thu hút sự tham gia tiếp theo và sẽ thu thập thông tin về những gì người dân Alberta mong muốn các học sinh sẽ được học tập trong chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội thông qua một cuộc khảo sát và hướng dẫn thảo luận trực tuyến, sẽ mở cho đến ngày 16 tháng 10.

Mùa thu này, Bộ Giáo Dục Alberta sẽ gặp gỡ các đối tác giáo dục, giáo viên, tổ chức đa văn hóa, cộng đồng Người Bản Địa và người nói tiếng Pháp và các chuyên gia giáo dục khác để thông báo về việc phát triển nội dung và trình tự của chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội K-12 cũng như nội dung của dự thảo chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội K-6. Nội dung và trình tự chương trình giảng dạy là công cụ lập kế hoạch dành cho những người phát triển chương trình giảng dạy nhằm tóm lược trọng tâm cho việc học tập của học sinh từ mẫu giáo đến Lớp 12 và cung cấp thông tin cho việc phát triển nội dung chương trình giảng dạy.

Vào đầu năm 2024, Bộ Giáo Dục Alberta sẽ bắt đầu hoạt động lấy ý kiến công chúng từ người dân Alberta. Trong quá trình này, người dân sẽ có cơ hội đưa ra phản hồi về những nội dung học tập quan trọng trong chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội K-12 và xem dự thảo chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội K-6 để đưa ra phản hồi bổ sung.

Trong suốt năm học 2024-2025, giáo viên sẽ áp dụng thử nghiệm dự thảo chương trình giảng dạy các môn khoa học xã hội K-6 đã được cải tiến tại lớp học và đưa ra thêm phản hồi như một phần của giai đoạn thu hút sự tham gia cuối cùng.

Hợp tác với các đối tác giáo dục và người dân Alberta ở các giai đoạn khác nhau của quá trình tham gia sẽ đảm bảo luôn xem xét kiến thức và quan điểm của họ đúng thời điểm. Cách tiếp cận có mục tiêu này sẽ cho phép chính quyền lắng nghe ý kiến từ nhiều bên liên quan khác nhau cũng như tận dụng chuyên môn của họ để phát triển và thực hiện chương trình giảng dạy.

## **Dữ kiện tóm lược**

- Các môn khoa học xã hội là một lĩnh vực chủ đề liên ngành bao gồm nội dung về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính phủ và công dân. Giáo dục các môn khoa học xã hội giúp tạo nên những công dân năng động, có hiểu biết và có trách nhiệm, những người đóng góp cho cộng đồng và có kiến thức về các quyền, trách nhiệm và khả năng đưa ra quyết định.

# Thông tin liên quan

Đổi mới chương trình giảng dạy từ Mẫu Giáo đến Lớp 6